

## **Cyngor Tref Amlwch Town Council**

Cofnodion cyfarfod aml-leoliad y Cyngor Llawn gynhaliwyd 26/7/2022.

Minutes of the hybrid Full Council Meeting held 26/7/2022

**Presennol/Present:** Gareth Winston Roberts OBE, Gareth Thomas, Julie Edwards, Myrddin Owens, Gordon Warren, Llinos Knowles Williams, Nina Bulkeley, Meg Roberts, Gerry Belanger

**Ymddiheuriadau/Apologies:** Alan Wood, Liz Wood, Aled Morris Jones

**Wrth Law/In Attendance:** Carli Evans Thau (clerc/clerk), Hywel Hughes (cyfieithu/translation)

### **1 Croeso ac Ymddiheuriadau / Welcome and Apologies**

Bu Gareth Winston Roberts gadeirio'r cyfarfod. Croesawyd Llinos Knowles Williams a Nina Bulkeley i'w cyfarfod cyntaf a llongyfarch Gareth Thomas as ei lwyddiant yn y brifysgol.

*Gareth Winston Roberts chaired the meeting. Llinos Knowles Williams and Nina Bulkeley were welcomed to their first meeting and Gareth Thomas was congratulated on his success at university.*

### **2 Datgan Diddordeb / Declaration of Interest**

Dim/None

### **3 Cofnodion y Cyfarfod Diwethaf / Minutes of the Last Meeting**

Cymeradwywyd cofnodion y cyfarfod diwethaf – cynnig Meg Roberts, eilio Gareth Thomas  
*The minutes of the last meeting were approved – proposed Meg Roberts, seconded Gareth Thomas*

### **4 Materion yn Codi / Matters Arising**

- 4.1 Bu tynnu sylw at ddiweddariad a dderbyniwyd gan yr Adran Briffyrdd – daw cadarnhad bydd arwyddion ychwanegol yn cael eu gosod ym maes parcio'r farchnad, a bydd system unffordd yn cael ei gyflwyno yma. Cytuno gofyn am ddyddiad pa bryd fydd y gwaith ym maes parcio Porth Llechog yn cael ei gwblhau. Roedd yr aelodau yn unfrydol gefnogol i newid y drefn mynediad/allanfa i faes parcio ger y feddygfa. Cytuno trefnu cyfarfod gyda swyddogion CSYM i drafod 'dropped kerbs' ymhellach (LW/MWO/GB/MR/NB/LKW ac aelodau'r gymuned)

*Attention was drawn to an update received from the Highways Department - confirmation that additional signs will be placed in the market car park, and a one-way system will be introduced. Agreed to ask for a date when the work in the Bull Bay car park will be completed. The members were unanimously supportive of changing the entry/exit procedure to a car park near the surgery. Agree to arrange a meeting with IACC officers to discuss 'dropped kerbs' further (LW/MWO/GB/MR/NB/LKW and community members)*

- 4.2 Gofynnwyd os oes diweddariad am faterion yr Ombwdsmon – cafwyd wybod mai argymhelliant y pwyllgor cyllid wedi trafod pellach ac ystyried y gost ariannol ac amser, oedd i beidio a mynd a'r mater ymhellach. Bu'r Cyngor Llawn gytuno yn unfrydol a derbyniwyd argymhelliant y pwyllgor.

*It was asked whether there is was update on the Ombudsman's matters – it was noted that that the following further discussion and considering the financial and time cost, the finance committee proposed that the matter was not taken further. The Full Council agreed unanimously and the committee's recommendation was accepted.*

- 4.3 Ysgoloriaethau – cafwyd ddiweddariad bras gan Gareth Roberts gan nodi bydd trafodaethau pellach gyda pennaeth newydd Ysgol Syr Thomas Jones ym mis Medi.

*Scholarships - Gareth Roberts gave a short update stating that there will be further discussions with the new headteacher of Ysgol Syr Thomas Jones in September.*

- 4.4 Cyfarfod Magnox – mae'r cwmni wedi cytuno cwrdd a cynrychiolaeth o'r Cyngor i drafod ymhellach.  
*Magnox meeting - the company has agreed to meet with Council representatives to discuss further.*

## **5 Pwyllgorau Allanol / External Meetings**

Ni fu adroddiadau o gyfarfodydd allanol.

*There were no reports from external meetings.*

## **6 Adroddiad Pwyllgor Cyllid / Finance Committee Report**

Bu Myrddin Owens roi crynodeb o gyfarfod diwethaf y pwyllgor. Cymeradwywyd nifer o daliadau fel yr arfer, mae rhestr ar gael gan y clerc os am fwy o wybodaeth. Trafodwyd cais am gefnogaeth ariannol gan Hosbis Dewi Sant. Bu'r pwyllgor gydnabod bod y cais yn groes i gynsail y Cyngor, ond hefyd mai hwn oedd yr unig hosbis ar yr ynys ac yn gwasanaethu ardal Amlwch hefyd. Bu'r Cyngor Llawn dderbyn argymhelliant pwyllgor i gyfrannu £500 tuag at yr achos.

Derbyniwyd adroddiad yr archwiliwr allanol ar gyfer y flwyddyn 2020/21 a bu diolch i'r clerc am ei gwaith. Nodwyd bod cyfarfodydd i'w trefnu gyda perchnogion safleoedd Octel a Rehau am ddiweddariad am eu cynlluniau ir dyfodol.

Cafwyd wybod bod y gwaith cyfreithiol wedi ei gwblhau erbyn hyn ar gyfer trosglwyddo'r tir ger Neuadd y Sgowtiaid gan CSYM. Daw cais gan y Sgowtiaid am ganiatad i ddatblygu gardd ar y tir fel rhan o'u prosiectau. Roedd y Cyngor Llawn yn gefnogol o'u cais.

*Myrddin Owens gave a summary of the committee's last meeting. A number of payments were approved as usual, a list is available from the clerk should more information be required. A request for financial support from St David's Hospice was discussed. The committee recognized that the application was against the Council's precedent, but also that this was the only hospice on the island and also served the Amlwch area. The Full Council accepted the motivation of a committee to contribute £500 towards the cause.*

*The external auditor's report for the year 2020/21 was received and the clerk was thanked for her work. It was noted that meetings were to be arranged with the owners of the Octel and Rehau sites for an update on their plans for the future.*

*It was reported that the legal work has now been completed for the transfer of the land near the Scout Hall by IACC. A request comes from the Scouts for permission to develop a garden on the land as part of their projects. The Full Council was supportive of their request.*

## **7 Diweddariad y Fynwent / Cemetery Update**

Bu nodi bod pris wedi ei dderbyn am waith arolygu oedd ei angen fel rhan o gais cynllunio ar gyfer datblygu'r fynwent. Bu' Cyngor Llawn gytuno rhoi haw li weithredu i'r Pwyllgor Cyllid er mwyn symud ymlaena'r prosiect. Nodwyd bod angen cael prisiau am ffensio'r tir sydd yn berchen ar y Cyngor Tref ond ddim wedi ei gynnwys o fewn ffiniau'r fynwent hyd yma.

*It was noted that a quote had been received for inspection work which was required as part of a planning application for the development of the cemetery. Full Council agreed to give the Finance Committee the power to act in order to move forward with the project. It was noted that quotes needed to be obtained for fencing the land which is owned by the Town Council but has not yet been included within the boundaries of the cemetery.*

## **8 Diweddariad Parciau a Mannau Agored / Parks and Open Spaces Update**

Cafwyd ddiweddariad am brosiectau yng nghae chwarae Craig y Don ac ym Mharc Lon Goch. Bu diolch i Meg Roberts a gwirfoddolwyr Clwb y Gorlan am lenwi'r botiau blodau o amgylch y dref. Bu'r Cyngor Llawn cyfethol Nina Bulkeley a Llinos Knowles Williams yn aelodau o'r pwyllgor. Bydd cyfarfod i'w drefnu yn fuan iawn er mwyn ail-afael ar brosiectau.

*There was an update on projects at the Craig y Don playground and at Parc Lon Goch. Thanks were given to Meg Roberts and Clwb y Gorlan volunteers for filling the flower pots around the town. The Full Council co-opted Nina Bulkeley and Llinos Knowles Williams as members of the committee. There will be a meeting to be arranged very soon in order to resume projects.*

## **9 Materion Cynllunio / Planning Matters**

### **9.1 Ceisiadau / Applications**

Bu cadarnhau sylwadau'r aelodau fel a ganlyn: *Members observations were noted as follows:*

- Bwthyn Dysw FPL/2022/174 – dim gwrthwynebiad/no objection
- 24 Trecastell HHP/2022/150 – aelodau i anfon unrhyw sylwadau i'r clercc cyn gynted a phosib / *members to forward any observations to the clerk as soon as possible*
- Green Bank FPL/2022/14 – tynnu sylw at leoliad mynediad i'r briffordd a bod nifer o drigolion lleol wedi cysylltu ag aelodau i dynnu sylw at bryderon am defnydd yr anedd -mae newidiadau o fewn y cynlluniau a si am lety gwyliau yn codi pryderon am y nifer o gerbydau a diogelwch ffordd. Mae teimlad lleol cryf yn erbyn y cais. Cytuno yn unfrydol ymateb i CSYM yn gwrthwynebu'r cais a gofyn i'r aelodau sirol ei alw i fewn i'r pwyllgor cynllunio / *draw attention to the location of access to the highway and that a number of local residents have contacted members to draw attention to concerns about the use of the dwelling - changes within the plans and rumours about holiday accommodation raise concerns about the number of vehicles and safety way. There is strong local sentiment against the application. Unanimously agreed to respond to IACC objecting to the application and ask the county members to call it into the planning committee*

### **9.2 Penderfyniadau / Decisions**

Ni fu penderfyniadau CSYM i'w cofnodi / *There were no IACC decisions to note.*

## **10 Cyfethol / Co-option**

Cadarnhawyd bod dwy sedd bellach wedi eu llenwi, a bu croesawu Nina Bulkeley a Llinos Knowles Williams i'w cyfarfod cyntaf eto. Mae un sedd wag i'w llenwi (ward wledig). Cadarnhawyd bod y broses ar y gweill ar gyfer hysbysebu a llenwi sedd wag Porth Amlwch.

*It was confirmed that two seats have now been filled, and Nina Bulkeley and Llinos Knowles Williams were welcomed to their first meeting again. There is one vacant seat to be filled (rural ward). It was confirmed that the process is underway for advertising and filling the vacant Porth Amlwch seat.*

## **11 Materion Priffyrdd / Highways Matters**

Mae'r diweddariad gan yr adran wedi ei drafod bellach (materion yn codi). Bu tynnu sylw at ebyst yn ymwneud a diogelwch ffordd a gor-yrru yn ardal Tan y Bryn. Cadarnhawyd bod y Cyngor Tref yn cefnogi unrhyw gynlluniau i wella diogelwch ffordd yn y dref. Bu hefyd pryderon am ddiogelwch cerddwyr a'r anabl ar Stryd Mona.

*The update from the department has now been discussed (issues arising). Attention was drawn to e-mails relating to road safety and over-driving in the Tan y Bryn area. It was confirmed that the Town Council supports any plans to improve road safety in the town. Concerns were also noted regarding safety of pedestrians on Mona Street.*

## **12 Cwestiynau i'r Cynghorwyr Sirol / Questions to the County Councillors**

Nodwyd nad oedd aelodau yn bresennol. Bu Gareth Roberts gynig bod y Cyngor Tref yn gofyn i CSYM ailystyried cefnogi cydnabod Dydd Gwyl Dewi gyda gwyliau cenedlaethol drwy ail-gyflwyno gwyliau banc ym Mon. Cytuno yn unfrydol anfon at y tri aelod sirol a gofyn iddynt am gefnogaeth ac i gynnwys yr eitem ar agenda cyfarfod CSYM.

*It was noted that members were not present. Gareth Roberts proposed that the Town Council ask IACC to reconsider supporting the recognition of St David's Day as a national holiday by re-instating as a bank holiday on Anglesey. Unanimously agreed to send to the three county members and ask them for support and to include the item on the IACC meeting agenda.*

## **13 Gohebiaeth / Correspondence**

**13.1** Bu cydnabod ebost gan y Swyddog monitro yn holi am enwebaeth ar gyfer y Pwyllgor Safonau. Cytuno anfon yr ebost ymlaen at rheini nad oedd yn bresennol i weld os oedd unrhyw un a diddordeb.

*An email from the Monitoring Officer asking about nominations for the Standards Committee was acknowledged. Agreed to forward the email to those who were not present to see if anyone was interested.*

- 13.2 Bu dosbarthu taflenni digwyddiadau 'Walk the Plank' i rheini oedd yn bresennol er gwybodaeth. Mae gwybodaeth pellach wedi ei anfon allan drwy ebost eisioes.

*'Walk the Plank' event flyers were distributed to those present for information. Further information has already been sent out by email.*

**14 Dyddiad y Cyfarfod Nesaf / Date of Next Meeting**

Cynhelir cyfarfod cyffredinol nesaf y Cyngor Llawn 27/9/2022

*The ordinary Full Council meeting will be held 27/9/2022*

Bu'r cyfarfod orffen am 19.50 / The meeting closed at 19.50.

**Gareth Winston Roberts OBE**

**Cadeirydd / Chair**

**Cyngor Tref Amlwch Town Council**

CET07/2022